

Thông Cáo Báo Chí

Tính bền vững xuất sắc: EcoVadis trao giải cho KRAIBURG TPE với huy chương vàng
Waldkraiburg, tháng 4 năm 2025
Trang 1/4

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG
Friedrich-Schmidt-Str. 2
84478 Waldkraiburg
Germany

Phone +49 8638 9810-0
Telefax +49 8638 9810-310

info@kraiburg-tpe.com
www.kraiburg-tpe.com

Tính bền vững xuất sắc: EcoVadis trao tặng huy chương vàng cho KRAIBURG TPE

Sau một số giải thưởng cho các nhánh riêng lẻ tại Đức, Malaysia và Hoa Kỳ trong những năm trước, lần đầu tiên KRAIBURG TPE đã được trao huy chương vàng cho toàn bộ Công ty bởi Công ty đánh giá nổi tiếng EcoVadis 2025. Do đó, KRAIBURG TPE không chỉ là một trong những công ty được đánh giá cao nhất trong ngành nhựa mà còn chiếm vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng phát triển bền vững tổng thể của EcoVadis

Với gần ba triệu Công ty được kiểm toán và 150.000 Công ty được xếp hạng, EcoVadis là một trong những nền tảng xếp hạng phát triển bền vững lớn nhất thế giới. Với phạm vi tiếp cận rộng lớn, Công ty có trụ sở tại Paris này cung cấp cho khách hàng cơ sở dữ liệu toàn diện về các chủ đề cốt lõi là Môi trường, Lao động và Nhân quyền, Đạo đức và Mua sắm bền vững, cho phép so sánh chuẩn mực giữa các công ty. Sau khi nộp thông tin và bằng chứng bắt buộc, EcoVadis trao các giải thưởng riêng biệt theo tỷ lệ phần trăm chính. Để nhận được huy chương đồng, một Công ty phải nằm trong số 35 phần trăm Công ty được niêm yết hàng đầu, đối với huy chương bạc, Công ty phải nằm trong số 15 phần trăm hàng đầu và đối với huy chương vàng, Công ty phải nằm trong số 5 phần trăm hàng đầu.

"Vai trò đặc biệt mà tính bền vững đóng vai trò trong Công ty chúng tôi đã được phản ánh trong chính định vị chiến lược của chúng tôi". Oliver Zintner, Tổng giám đốc điều hành của KRAIBURG TPE, chia sẻ thêm về giải thưởng EcoVadis: "Gần đây, chúng tôi đã xác định tính bền vững là một trong sáu năng lực cốt lõi của Công ty, một lần nữa nhấn mạnh vai trò nổi bật của các vấn đề về tính bền vững trong Công ty chúng tôi."

Press contact

Europe, Middle East, Africa
Simone Hammerl
PR & Communications Manager
Tel: +49 8638 9810 564
Simone.hammerl@kraiburg-tpe.com

Communications agency

EMG
Vera Kiseleva
Phone: +31 645 092 735
vkiseleva@emg-marcom.com

Thông Cáo Báo Chí

Tính bền vững xuất sắc: EcoVadis trao giải cho KRAIBURG TPE với huy chương vàng Waldkraiburg, tháng 4 năm 2025

Trang 2/4

Oliver Zintner: “Tất nhiên, tôi đặc biệt vui mừng khi chúng tôi đạt được huy chương vàng ngay lần thử đầu tiên trong đánh giá EcoVadis cho toàn bộ Công ty lần đầu tại tất cả các địa điểm. Mặc dù chúng tôi rất vui mừng khi đạt huy chương vàng, tôi thấy giải thưởng này là kết quả tự nhiên của quá trình cải tiến liên tục các phát triển mà chúng tôi đã thiết lập trong Công ty. Lời khen ngợi này dành cho tất cả các phòng ban trong Công ty đã và đang hỗ trợ liên tục quá trình này với mức độ cam kết cao. Tất cả mọi người đều đóng góp vào thành công này!”

Sáng kiến rõ ràng của KRAIBURG TPE trong lĩnh vực phát triển bền vững là một phần trong DNA của Công ty, được thành lập vào năm 2001; điều này được phản ánh trong lịch sử gần 25 năm của Công ty. Trong khoảng thời gian từ khi chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 vào năm 2002 đến khi chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 15001 (năm 2013), Công ty đã sản xuất TPE đầu tiên có thành phần tái chế vào đầu năm 2010. Các biện pháp phát triển bền vững khác - chẳng hạn như lắp đặt hệ thống PV và thiết lập cơ sở hạ tầng sạc cho ô tô tại cơ sở của Công ty - đã được triển khai theo từng bước cải tiến quy trình liên tục. Năm 2021, một đánh giá ban đầu đã được thực hiện như một phần của Dự án công bố carbon. Tiếp theo là chứng nhận ISCC PLUS thành công vào năm 2023 và khởi xướng "Chương trình khí hậu 2031". Dựa trên các hướng dẫn của SBTi, chương trình này đặt mục tiêu giảm 46,2% lượng khí thải CO_{2e} Phạm vi 1 và Phạm vi 2 của Công ty vào năm 2031 và 27,5% lượng khí thải CO_{2e} Phạm vi 3. Vào mùa xuân năm 2024, cả KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG và KRAIBURG Holding SE & Co. KG đều đã ký Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc.

Thông Cáo Báo Chí

Tính bền vững xuất sắc: EcoVadis trao giải cho KRAIBURG TPE với huy chương vàng
Waldkraiburg, tháng 4 năm 2025
Trang 3/4



Tính bền vững xuất sắc: EcoVadis trao tặng KRAIBURG TPE huy chương vàng. (Hình ảnh © 2025 KRAIBURG TPE)



CEO Oliver Zintner. (Hình ảnh © 2025 KRAIBURG TPE)

Thông Cáo Báo Chí

Tính bền vững xuất sắc: EcoVadis trao giải cho KRAIBURG TPE với huy chương vàng
Waldkraiburg, tháng 4 năm 2025

Trang 4/4

Thông tin dành cho đại diện báo chí



[Hình ảnh](#)

Phương tiện truyền thông:



VỀ KRAIBURG TPE

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) là nhà sản xuất nhựa đàn hồi nhiệt dẻo tùy chỉnh toàn cầu. KRAIBURG TPE được thành lập vào năm 2001 với tư cách là một đơn vị kinh doanh độc lập của Tập đoàn KRAIBURG và hiện là công ty dẫn đầu về năng lực trong lĩnh vực hợp chất TPE. Mục tiêu của công ty là cung cấp các sản phẩm an toàn, đáng tin cậy và bền vững cho các ứng dụng của khách hàng. Với hơn 700 nhân viên trên toàn thế giới và các cơ sở sản xuất tại Đức, Hoa Kỳ và Malaysia, Công ty cung cấp danh mục sản phẩm lớn cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp và hàng tiêu dùng, cũng như cho lĩnh vực y tế được quản lý chặt chẽ. Các dòng sản phẩm THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® và For Tec E® đã được thiết lập để xử lý bằng phương pháp ép phun hoặc đùn và mang đến cho các nhà sản xuất nhiều lợi thế không chỉ trong quá trình xử lý mà còn trong thiết kế sản phẩm. KRAIBURG TPE được đặc trưng bởi sức mạnh sáng tạo, định hướng theo khách hàng toàn cầu, các giải pháp sản phẩm tùy chỉnh và dịch vụ đáng tin cậy. Công ty được chứng nhận ISO 50001 tại trụ sở chính ở Đức và có chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 tại tất cả các cơ sở trên toàn thế giới.